



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ขรก.ครูสอเข้าร่วมโครงการเออร์ลีๆ คาดออก2หมื่นกระทบจัดการศึกษา "เสมา1" ตั้งเงื่อนไขขอคงอัตรา 100%

เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายวิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือ "เออร์ลีๆ" ของรัฐบาลว่า ในวันที่ 14 กันยายนนี้ ตนจะเชิญผู้บริหาร 5 องค์กรบริหารหลักของศธ.มาหารือถึงผลดีและผลเสีย หาก ศธ.จะเข้าร่วมโครงการเออร์ลีๆ เพราะจากที่ตนลงพื้นที่ต่างๆ ทำให้ทราบว่าข้าราชการครูที่เข้าโครงการเออร์ลีๆแล้ว อัตราจะถูกยุบไปทันทีด้วย ส่งผลให้ในหลายโรงเรียนมีอัตราข้าราชการครูเหลือเพียงอัตราเดียวในบางวิชา อาทิ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ทำให้โรงเรียนอื่นๆ ขาดครูในสาขานั้นทันที ประกอบกับที่ผ่านมา ศธ.ก็ประสบปัญหาขาดแคลนครูอยู่แล้ว ทั้งจากโครงการเออร์ลีๆ 2 รุ่นก่อนหน้านี้นี้ และจากการเกษียณปกติ ดังนั้น ถ้ายังใช้อัตราเร่งด้วยการซื้อคนออกตามโครงการนี้อีกก็จะมีส่งผลกระทบต่อจัดการศึกษามากขึ้น ซึ่งตนมองว่าโครงการเออร์ลีๆไม่สามารถใช้ได้กับข้าราชการทุกประเภท โดยเฉพาะข้าราชการครู อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จะต้องหารือให้ได้ข้อยุติโดยด่วน

"การพิจารณาเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน จะไม่รอผลการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ที่ได้มอบหมายให้ไปพิจารณาเกณฑ์ขาดแคลนครูแล้ว เพราะหากปล่อยให้โครงการเออร์ลีๆผิดพลาดไปจนทำให้ขาดแคลนครูมากขึ้น ในขณะที่อัตราเดิมกลับไม่มีเงินบรรจุ ผมมองว่าเป็นเรื่องพิลึก ดังนั้น จะให้ผู้บริหารองค์กรหลักต่างๆ นำข้อมูลมาหารือร่วมกันให้ได้ข้อสรุปว่า ศธ.ควรจะเข้าร่วมโครงการเออร์ลีๆครั้งนี้หรือไม่ ถ้าจะเข้าร่วมต้องมีเงื่อนไขอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ เช่น การขอคงอัตราข้าราชการครูที่จะว่างลงในทุกกรณี 100% อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่า ศธ.อาจจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่เข้าร่วมโครงการเออร์ลีๆ" นายวิจิตรกล่าว และว่า จากการดำเนินโครงการเออร์ลีๆทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา มีข้าราชการครูเข้าร่วมไปแล้วกว่า 7 หมื่นคน และหลังจากที่มีการประกาศว่าจะมีโครงการนี้อีกได้มีการประเมินตัวเลขเบื้องต้นว่า จะมีข้าราชการครูที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการครั้งนี้อีก 2-3 หมื่นคน จึงต้องพิจารณากันรอบคอบมากขึ้น ไม่เช่นนั้นส่งจะผลเสียหายมาก เฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนที่ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ข้าราชการครูอาจอ้างว่าการเข้าสู่โครงการเออร์ลีๆเป็นสิทธิส่วนบุคคล รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวว่า ตนเห็นว่าหากเสียเงินให้ออกแล้วแก้ปัญหาได้ ก็เห็นด้วย แต่ถ้าสร้างปัญหาดนนั้นก็ไม่ได้ด้วย สิทธิจะอยู่เหนือความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้ ส่วนที่เกรงว่าครูอาจฟ้องศาลปกครองว่าจำกัดสิทธิหรือไม่นั้น ครูคงฟ้องร้องไม่ได้ เพราะมีการกำหนดไว้ชัดว่าให้ยกเว้นในสาขาขาดแคลน

